

Số: 92/BC-HĐND

An Giang, ngày 05 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

Thẩm tra của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (lĩnh vực Dân tộc)

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-HĐND, ngày 14 tháng 3 năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 17 (kỳ họp cuối năm 2023) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, trên cơ sở Báo cáo số 526/BC-UBND, ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 17, các Ủy viên của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND) đã thảo luận, thống nhất nhận định như sau:

1. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 17

Trước kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh cử tri có 02 ý kiến gửi đến kỳ họp thứ 17, liên quan đến chính sách bảo hiểm y tế cho học sinh người dân tộc thiểu số và chế độ bảo hiểm đối với việc tầm soát dị tật cho trẻ, đề nghị trang bị máy siêu âm cho các Trạm y tế. Sau kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh, cử tri không có kiến nghị liên quan lĩnh vực Dân tộc (Xem phụ lục 1).

2. Kết quả trả lời, giải quyết kiến nghị cử tri

Qua các kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp thu và có văn bản phân công sở, ngành liên quan thực hiện việc xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị; rà soát các chính sách, quy định pháp luật hiện hành để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đưa rõ lộ trình, thời gian hoàn thành để trả lời cho cử tri. Từ đó, các cơ quan liên quan chủ động phối hợp giải quyết xong 01 kiến nghị (Xem phụ lục 2), đang giải quyết 01 kiến nghị (Xem phụ lục 3) và đã trả lời kết quả giải quyết kiến nghị đến cử tri.

3. Nhận xét

Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm đến thực hiện các chính sách chăm lo mọi mặt đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh nhà. Tích cực triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo cho người dân tộc thiểu số kịp thời hưởng đầy đủ các chính sách an sinh xã hội tốt đẹp và nhân văn của Đảng và Nhà nước, những nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân là người dân tộc thiểu số luôn nhanh chóng xem xét, giải quyết thấu tình, đạt lý được sự ủng hộ của người dân.

Tuy nhiên, còn 01 kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 17, UBND tỉnh chưa thể giải quyết ngay được do nguồn lực của địa phương còn hạn hẹp nên cần có sự đầu tư theo lộ trình thích hợp nên chưa đạt sự mong muốn của người dân.

4. Kiến nghị

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện có liên quan quan tâm sớm giải quyết kiến nghị còn lại tại Phụ lục 3 và thông tin trả lời cử tri theo quy định.

- Phân công các cơ quan chuyên môn tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri để kịp thời ghi nhận, trả lời, giải quyết những ý kiến, kiến nghị thuộc lĩnh vực phụ trách.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X (lĩnh vực Dân tộc).

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét cho ý kiến./.

Nơi nhận: ✓

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, Phòng Công tác HĐND - Thi.

**TM. BAN DÂN TỘC
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Tiếc Hùng

PHỤ LỤC 1

Tổng hợp số liệu kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp thứ 17

(Kèm theo Báo cáo 92 /BC-HĐND ngày 05 / 7/2024 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh)



STT	Kiến nghị thuộc thẩm quyền	Tổng số kiến nghị	Tổng số kiến nghị đã trả lời	Số kiến nghị đã giải quyết	Số kiến nghị nghiên cứu, tiếp thu trong thời gian tới	Số kiến nghị chưa giải quyết
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 17 (kỳ họp cuối năm 2023), HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (lĩnh vực Dân tộc)	02	02	01	01	00
1	Văn hóa - giáo dục	00	00	00	00	00
2	Y tế - bảo hiểm	02	02	01	01	00
3	Chính sách - xã hội	00	00	00	00	00
II	Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 17 (kỳ họp cuối năm 2023), HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (lĩnh vực Dân tộc)	00	00	00	00	00
1	Văn hóa - giáo dục	00	00	00	00	00
2	Y tế - bảo hiểm	00	00	01	00	00
3	Chính sách - xã hội	00	00	00	00	00
Cộng: I + II		02	02	01	01	00
Tỷ lệ (%)		100	100	50	50	00



PHỤ LỤC 2

Danh mục kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 17 đã giải quyết (Lĩnh vực Dân tộc)

(Kèm theo Báo cáo QL/BC-HĐND ngày 05/7/2024 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh)

STT	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện	Nội dung kiến nghị	Kết quả giải quyết		
				Sửa đổi, ban hành văn bản	Tổ chức thực hiện	Thanh tra, kiểm tra, xử lý
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I Trước kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh						
1	Y tế - bảo hiểm xã hội	Bảo hiểm xã hội	Cử tri Châu Thành: Theo quy định hiện hành, học sinh là người dân tộc Khmer không còn thuộc đối tượng được hỗ trợ để hưởng bảo hiểm y tế miễn phí. Tuy nhiên, điều kiện kinh tế của nhiều gia đình đồng bào dân tộc Khmer còn gặp khó khăn nên hạn chế trong việc tiếp cận bảo hiểm y tế cho các em học sinh. Cử tri đề nghị cơ quan chức năng thực hiện hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện bổ sung đối tượng được hỗ trợ để hưởng bảo hiểm y tế miễn phí gồm học sinh là người dân tộc thiểu số, trong đó có dân tộc Khmer để các em có điều kiện, động lực đến trường.		X	

* Ghi chú:

- X: - Cột (5): Ý kiến, kiến nghị đã giải quyết bằng hình thức sửa đổi, ban hành văn bản.
- Cột (6): Ý kiến, kiến nghị đã tổ chức thực hiện.
- Cột (7): Ý kiến, kiến nghị đã giải quyết bằng hình thức thanh tra, kiểm tra, xử lý.

PHỤ LỤC 3

Danh mục kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 17 đang giải quyết (Lĩnh vực Dân tộc)

(Kèm theo Báo cáo số 92 /BC-HĐND ngày 05/17/2024 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh)



STT	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện	Nội dung kiến nghị	Kết quả giải quyết	
				Đang giải quyết có lộ trình	Đang giải quyết không có lộ trình
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Y tế - Bảo hiểm xã hội	Sở Y tế	<p>Cử tri Tri Tôn: Hiện nay, tại các huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống phụ nữ còn nhiều khó khăn, khi mang thai không đủ điều kiện đến các trung tâm lớn để khám dịch vụ tầm soát và kiểm tra thai kỳ định kỳ. Đề nghị cơ quan chức năng có chế độ bảo hiểm đối với việc tầm soát dị tật cho trẻ và trang bị máy siêu âm cho các Trạm y tế cấp xã để kịp thời phát hiện trẻ dị tật từ trong bụng mẹ và đảm bảo an toàn cho phụ nữ khi mang thai và sinh con.</p>	<p>Tri Tôn, Tịnh Biên là những huyện thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có Dự án 7 thuộc lĩnh vực y tế: chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em. Trong dự án 7 thuộc Chương trình có nội dung: phổ cập dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn, tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh với sự tham gia của toàn xã hội tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Nên việc tầm soát và kiểm tra, khám thai định kỳ cho phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc Chương trình này sẽ được triển khai trong thời gian tới. Tuy nhiên, năng lực các Trạm y tế xã là không đủ để thực hiện việc tầm soát dị tật cho trẻ bằng máy siêu âm và các xét nghiệm kỹ thuật cao khác. Ngành y tế đã có giải pháp thực hiện Chương trình này thời gian tới tại Tri Tôn và Tịnh Biên.</p>	